



# สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Khon Kaen University Savings and Credit Cooperative Limited

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

ฉบับที่ 54 / 2567

เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาสมาชิก เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง เทคนิคและวิธีการตรวจสอบกิจการ รวมถึงสมาชิกผู้เข้าอบรม มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และบังเกิดผลดีกับสหกรณ์และสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 75 (14) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 22/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 เห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาสมาชิก เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ” ซึ่งจัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมรัชนี้ แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นสมาชิก
2. มีคุณวุฒิการศึกษาาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
3. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

สหกรณ์จึงเปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2567 - วันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยสมาชิกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ หรือโทรศัพท์แจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-2953331 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ผู้ประสานงาน คือ นางสาวฐานิดา กองโคตร และนางสาวสุพรรณษา สำแดงเดช)

หากจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกิน จำนวน 5 คน ตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ สหกรณ์จะนำรายชื่อสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรายชื่อสำรอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด